

## 5A2 TỎA SÁNG VỚI NHỮNG TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRỰC TUẦN ĐẶC SẮC

Trong không khí rộn ràng của buổi sáng thứ Hai đầu tuần ngày 28/10/2024, lớp 5A2 trường Tiểu học Giang Biên đã để lại ấn tượng sâu sắc với toàn trường bằng những màn trình diễn thật sự đặc biệt. 3 tiết mục được chuẩn bị công phu và trình bày xuất sắc đã mang đến một bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn.

Mở đầu chương trình là phần giới thiệu sách chủ đề : Kể chuyện ngàn xưa Thăng Long – Hà Nội



Tiếp theo là tiết mục võ thuật truyền thống của bạn Nguyễn Hà Vy, lớp trưởng 5A2. Với những động tác uyển chuyển, dứt khoát, Hà Vy đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của võ thuật Việt Nam. Màn biểu diễn côn nhị khúc của em không chỉ khiến khán giả trầm trồ thán phục mà còn khơi gợi lòng tự hào dân tộc. Qua tiết mục này, Hà Vy đã chứng minh rằng võ thuật không chỉ là một môn thể thao mà còn là một nghệ thuật.



Tiếp nối thành công của 2 tiết mục đầu tiên là màn múa "Rời đô - ngàn năm vang mãi". Với sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ và âm nhạc, các bạn học sinh lớp 5A2 đã tái hiện một cách sinh động quá trình rời đô hào hùng của dân tộc. Những bước nhảy uyển chuyển, những động tác dứt khoát đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm khó quên. Màn múa không chỉ thể hiện sự khéo léo, nhịp nhàng của các em mà còn là lời khẳng định về lòng tự hào dân tộc và sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.





Chùm ảnh về của tiết mục múa “Rời đô – ngàn năm vang mãi”

Thành công của đêm diễn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cô giáo và các em học sinh lớp 5A2. Các em đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, trau dồi kỹ năng và chuẩn bị. Điều đó cho thấy sự yêu thích nghệ thuật và tinh thần đoàn kết của tập thể lớp.



Buổi biểu diễn văn nghệ của lớp 5A2 không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần mà còn là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, rèn luyện kỹ năng và giao lưu học hỏi. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và hứa hẹn sẽ là động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật sắp tới. Chúc mừng cô trò lớp 5A2 !!!